

6. VÌ CÙNG MỘT LÝ DO NHƯ G. K. CHESTERTON: XIN ƠN THA TỘI

Hầu như các Giáo phụ đều gọi Giáo hội là “hòm bia” – hòm bia cứu độ. Gia đình Nô-ê chẳng phải gia đình thánh nhưng ông lại hiểu vật thánh quan trọng thế nào nên đưa hòm bia lên tàu.

Nhưng tại sao chúng ta cần Giáo hội để tội lỗi của chúng ta được tha? Bởi vì Đức Kitô đã hứa, không phải cho tất cả các môn đệ của Ngài mà chỉ riêng cho các tông đồ (khi phong chức cho những người kế vị qua bí tích Truyền Chức bằng “việc đặt tay”), khi các tông đồ tha tội cho ai dưới đất thì trên trời cũng sẽ tha cho người đó, (xem Ga. 20:23; Mt. 16:19).

Khi tôi vào tòa giải tội, tôi trở thành một người căn bản chính thống, hoặc ít nhất là một người bảo thủ: Tôi phải hoàn toàn chắc chắn rằng phép lành tha tội của vị linh mục, không phải nhân danh ngài nhưng nhân danh Chúa Giêsu, đúng theo nghĩa đen và được bảo đảm về mặt thánh thiêng. Nếu cảm thấy không cần điều đó, thì quý vị là một kẻ khờ dại (khi đi xưng tội) hoặc một người tốt lành hơn các vị thánh (không cần xưng tội).

Suy nghĩ cho cùng, tôi nhận ra thực sự tôi chẳng hiểu biết nhiều về Thiên Chúa; nhưng tôi biết rất rõ bốn điều sau đây.

a. Tôi biết tôi (một lần nữa, khi tôi suy nghĩ sâu xa về con người yếu đuối của tôi), và tôi biết tôi luôn là kẻ có tội và cần được tha thứ.

b. Tôi cũng biết, từ Kinh thánh, Chúa Giêsu tuyên bố Ngài có thẩm quyền, và từ đó dẫn đến quyền năng (thẩm quyền là “lẽ phải tạo ra quyền năng”, chứ không phải “quyền năng tạo ra lẽ phải”) tha tội. Đó là một trong những lý do khiến người Do-thái nhận thức đúng về thiên tính của Chúa Giêsu: “*Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa ra?*” (Lc. 5:21).

c. Tôi cũng biết, từ những đoạn trong Phúc âm được trích dẫn ở trên, Chúa Giêsu đã ban thẩm quyền và quyền năng tha tội này cho các tông đồ (Cv. 1:22, 14:23, 16:4, Tt. 1:5) và các tông đồ trao quyền này cho những người kế vị (tông truyền) qua Bí tích Truyền Chức Thánh bằng cách đặt tay (Cv. 8:18; 1 Tm. 4:14). Những người kế vị này là các giám mục và linh mục trong Giáo hội Công giáo (phổ quát) duy nhất.

d. Tôi cũng biết rằng Giáo hội tông truyền này, cả Rôma và Chính thống giáo, là giáo hội duy nhất nhìn nhận quyền kế vị tông đồ trong hàng tư tế linh mục và có Bí tích Giải tội và linh mục có thẩm quyền tha tội – tội của *chính* tôi.

Cứ đến nhà thờ, gặp linh mục, và thật lòng thống hối ăn năn, tội lỗi (tày trời đến mấy) sẽ được tha. Phương cách để được tha tội quá tiện lợi và hữu hiệu, tại sao không làm?